

มติชน <small>Masthead Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550</small>	Section: First Section/หน้าแรก วันที่: พุธ 14 ธันวาคม 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 14157		หน้า: 1(กลาง), 10 PRValue (x3): 1,071,825 คลิป: 113	
	Col.Inch: 230.50 Ad Value: 357,275 หัวข้อข่าว: เพิ่มอีก 2องคมนตรี'ทรงตั้ง'วิรัช-จรัสธำรงค์' ศาสตราจารย์-อดีตปลัด.เกษตร ร.10โปรด...			

การมีส่วนร่วมประชาชน ขจัดเกณฑครอบงำพรรคไม่ได้ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นโยบายพรรคโดนใจ ได้ประโยชน์อะไรเมื่อสมัยสนับสนุนพรรคคุณเป็นรัฐบาล เป็นผู้ปกครองประเทศ ถ้าคนระดับล่างยังยากเข็ญ ประเทศพัฒนาไม่ได้ ส่วนการกำหนดโทษรุนแรงได้ ยิ่งแรงยิ่งดีสำหรับพวกท้ทุจริต แต่ไม่ควรเหมาวมรุนแรงถึงขนาดทำผิดรายคนแต่ยุบทั้งพรรคเหมือนอดีต

ทปอ.ปิดคัดค้าน'นพ.ธีระเกียรติ'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ส่งถึงสื่อมวลชน ระบุว่าคณะที่มีการลงข่าวเกี่ยวกับการคัดค้านแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการ คส.นั้น ทปอ.ขอชี้แจง ดังนี้ 1.ทปอ.ไม่เคยให้ข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด 2.ทปอ.วางตัวเป็นกลาง ยึดมั่นที่จะไม่ก้าวก่ายอำนาจนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการ คส. ทปอ.ไม่เคยเคลื่อนไหวคัดค้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรักษาการรัฐมนตรีว่าการ คส. มาเป็นรัฐมนตรีว่าการ คส.และ 3.ทปอ.ไม่เคยมีปัญหาความไม่เข้าใจในการประสานงานระหว่าง ทปอ. กับรัฐมนตรีช่วยว่าการ คส. ในทางกลับกัน นพ.ธีระเกียรติมีความเข้าใจในการทำงานของ ทปอ. และภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างดี และสนับสนุนการดำเนินการของ ทปอ.เป็นอย่างดีเสมอ

นพ.อุดม ชรินทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าผู้ที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการ คส.คนใหม่ นั้น จะต้องเข้าใจปัญหาการศึกษาในภาพรวม ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพราะผลการประเมินในระดับนานาชาติที่ออกมาชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยต้องการการปฏิรูปการศึกษาโดยเร่งด่วน ดังนั้น คนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ ต้องมีความมุ่งมั่น ซึ่งนายกฯจะต้องเลือกให้ดี ให้ได้คนที่มีความเข้าใจการศึกษาจริงๆ

ด้าน นพ.กัจจ ติตยภิ อธิบดีปลัด ศธ.ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่าตนเองอยู่ในโผที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ คส.แทน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ คส.ว่า "ขอบคุณที่เชื่อมั่นและศรัทธาในผม แต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี สื่อกันมาตั้งแต่ก่อนผมจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ ขอขอบคุณที่เชื่อมั่นผม แต่ตอนนี้ยังนั่งนิ่งๆ เลี้ยงหลาน"

ซูวิทย์-เสธ.ท-ลือคแรก'ขวัญชัย'ขาด

สำหรับอีกเรื่องหนึ่งนั้น รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 60 พรรษา โดยนายซูวิทย์ เหลือโทษจำคุก 6 เดือน พ.ศ.2559 เหลือ 26 วัน นับจากการได้ลดวันต้องโทษในครั้งแล้ว ทั้งนี้ สำหรับผู้ต้องขังในกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) อาทิ นายขวัญชัย ไพรพนา ประธานชมรมคนรักลูกเสือ ไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ เนื่องจากยังเป็นผู้ต้องขังชั้นกลาง

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์เร่งทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขัง ส่วนมาตรการรองรับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำนั้น จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับและให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานกับกระทรวงยุติธรรม ในการจัดหาอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)